

Thông báo khẩn cấp từ thành phố

Do tình hình dịch bệnh Corona lây lan một cách lan rộng trên toàn quốc. Bệnh dịch tập chung lớn ở các thành phố lớn

Các tỉnh, thành phố như

Tokyo, Osaka, Chiba, Fukuoka, Saitama, Kangawa, Hyugo,

Hiện tại thành phố Echizen đã triệu tập họp về tình hình dịch bệnh đến nay là 22 lần, tuy nhiên trong tình trạng này thì số người bị nhiễm bệnh ngày một gia tăng.

Về vấn đề nêu trên, thành phố gửi đến toàn thể các tập thể, cá nhân cách phòng ngừa dịch bệnh kế tiếp.

Yêu cầu các công dân.

1. Nếu không có việc cần thiết không nên đi ra ngoài.
2. Trong trường hợp phải ra ngoài xin hãy đeo khẩu trang.
3. Rửa tay đúng cách, ngoài việc ho, hắt xì một cách có ý thức để tránh lây lan cho người xung quanh, chúng ta nên uống nước, không nên để cổ hong khô, ăn uống đủ chất, giúp cơ thể khỏe mạnh.
4. Không nên tụ tập, hội họp đông người, phòng ốc luôn được thông thoáng.
5. Không được tuyên truyền những thông tin không chính xác, một người vì mọi người, hãy hành động một cách văn minh.

Yêu cầu các bộ phận văn phòng

Tất cả các bộ phận, nội bộ văn phòng, công nhân viên phải nghiêm chỉnh phòng chống

Ngoài việc tiếp nhận điện thoại, gửi mail, liên quan tới sức khỏe đều phải đeo khẩu trang.

Lại nữa, Trong thành phố, Bộ phận tập họp, tiếp cân. Xin hãy thông cảm và cùng hợp tác.

Tiếp cận thành phố.

Ngưng tất cả các cuộc họp hiện thời, ngắn hạn, dài hạn.

Nếu không có gì cấp thiết hay quan trọng, không cần thiết phải đến các đại sảnh, hãy gửi giấy tờ qua đường bưu điện, các cuộc đàm thoại hãy trao đổi qua điện thoại.

Trong trường hợp giấy tờ quan trọng, bộ phận lễ tân sẽ tiếp nhận, giữ khoảng cách là một bước

Để tránh lây nhiễm, các nhân viên trong khi làm việc tạo khoảng trống cách xa nhau.

Nhân viên trước khi đến công sở, hãy đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, xúc miệng, rửa tay và sử dụng khử trùng. Bất kể việc công hay tư hạn chế ra ngoài.

Nếu những người có triệu chứng ho, sốt, hãy làm ơn không đến các đại sảnh làm việc.

Thêm vào đó. Để hiểu rõ việc lây nhiễm bệnh Corona. Hãy truy cập trang địa chỉ bên dưới của thành phố chúng tôi.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn tính mạng cho người dân phòng chống lây lan dịch bệnh lần này. Kính mong tất cả các nhân , tập thể cùng cộng tác với chúng tôi. Xin chân trọng kính báo.

Trưởng Thành Phố Echizen

Nara Toshiyuki